

บทบรรณาธิการ



แล้วเรื่องร้าย ๆ ก็ผ่านพ้นไปกับเหตุการณ์วิกฤติของชาติที่หลายพื้นที่ของประเทศไทยต้องเผชิญกับมหาอุทกภัย นับเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ ที่พวกเราชาวไทยทุกคนต้องร่วมด้วยช่วยกันฟื้นฟูประเทศชาติให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว ในช่วงที่ผ่านมา แม้จะมีเหตุการณ์มหาอุทกภัยที่เป็นวิกฤติของชาติ แต่ก็มีมหามงคลที่ชาวไทยทุกคนปลื้มปีติกันถ้วนหน้า นั่นก็คือ งานพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 และเนื่องในวโรกาสมหามงคลนี้ กองบรรณาธิการใคร่ขอบันทึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์และอัญเชิญพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ มุขเด็จพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2554 มาให้ผู้อ่านอีกสักครั้ง โดยในวันดังกล่าว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จออกมหาสมาคม รับการถวายพระพรชัยมงคล ณ มุขเด็จพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท โดยพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระบรมวงศานุวงศ์ องคมนตรี คณะทูตานุทูต คณะรัฐมนตรี สมาชิกรัฐสภา ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พลเรือน ผู้มีตำแหน่ง เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท นับเป็นพระมหากุณาเป็นล้นพ้น

ในการนี้มีพระราชดำรัสต่อผู้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในการแก้ไขปัญหาทั่วมและจัดการโครงการบริหารน้ำอย่างยั่งยืนและทรงพระกรุณาฯว่า “ทุกฝ่ายต้องถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องร่วมมือกันปฏิบัติแก้ไขให้เต็มกำลัง โดยเฉพาะขณะนี้ประชาชนกำลังเดือดร้อนจากน้ำท่วม จึงขอขบที่จะร่วมมือกันปิดเป่าแก้ไขให้ผ่านพ้นไปโดยเร็ว และจัดทำโครงการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนอย่างเช่น โครงการต่าง ๆ ที่เคยพูดไปนั้น เป็นการแนะนำไม่ได้สั่งการ แต่ถ้าเป็นการปรึกษากันแล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์ คุ่มค่าและทำได้ก็ทำ ข้อสำคัญจะต้องไม่ขัดแย้ง แยกแยกกัน หากจะต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกัน เพื่อให้งานที่ทำบรรลุผลมีประโยชน์ เพื่อความผาสุกของประชาชนและความมั่นคงปลอดภัยของประเทศชาติ”

อนึ่ง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับพระมหากุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จพระราชดำเนินมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ อาทิ พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต เสด็จเยี่ยมชมและทรงแนะนำการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริของคณะ/หน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และทรงปลูกต้นไม้ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นไว้เป็นที่ระลึก ซึ่งมีทั้งหมด 3 ต้นคือ ต้นกัลปพฤกษ์ที่คณะเกษตรศาสตร์ ต้นประดู่แดงที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (คณะศึกษาศาสตร์) และต้นกัลปพฤกษ์ที่คณะทันตแพทยศาสตร์ ดังนั้นเพื่อบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัยขอนแก่นและเป็นมิ่งขวัญของผู้อ่าน กองบรรณาธิการอินฟอร์เมชันจึงได้อัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์ท่านมาไว้ที่ปกของวารสารฉบับนี้

สำหรับบทความที่นำเสนอในวารสารฉบับนี้ มีบทความวิจัย และบทความวิชาการ นอกจากนี้ยังมีคอลัมน์ประจำ ได้แก่ สารความรู้ แวดวงสำนัก และปกิณกะ ที่นำเสนอเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกและผู้อ่านเช่นเดิม หวังว่าสมาชิกและท่านผู้อ่านคงได้รับประโยชน์ และความรู้จากอินฟอร์เมชันฉบับนี้ทั้งด้านเนื้อหาและรูปลักษณ์มากพอสมควร

ท้ายสุดนี้กองบรรณาธิการวารสารอินฟอร์เมชันขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความก่อนตีพิมพ์ทุกท่านดังรายนามที่ปรากฏในประกาศเกียรติคุณผู้ทรงคุณวุฒิท้ายเล่ม ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์กับวารสารอินฟอร์เมชันเสมอมาด้วยความวิริยะอุตสาหะ เพื่อให้บทความที่เผยแพร่ในวารสารอินฟอร์เมชันถูกต้อง สมบูรณ์ตามหลักวิชาการ

นายิกา เดิศจันท
บรรณาธิการวารสารอินฟอร์เมชัน
✉ nayder@kku.ac.th

